

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH CHUNGCHONGBUK (HÀN QUỐC)...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chứng kiến ký kết ý định thư về việc trao đổi hữu nghị giữa tỉnh Chungcheongbuk và tỉnh Thái Bình và biên bản ghi nhớ về trao đổi kinh tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng và bền chặt giữa Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình và Hiệp hội Doanh nhân nữ Hàn Quốc, chi nhánh tỉnh Chungcheongbuk.

Sáng ngày 15/12, đoàn đại biểu tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) do ông Kim Young Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Thái Bình.

được tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Chungcheongbuk. Ông Kim Young Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình, qua đó không chỉ giúp lãnh đạo tỉnh Chungcheongbuk và các doanh nghiệp của tỉnh có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về những tiềm năng, thế mạnh, mảnh đất, con người, văn hóa của tỉnh Thái Bình mà còn giúp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

hợp tác cụ thể trong đầu tư trên đất và các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường như điện tử, pin, chip, chất bán dẫn, ô tô điện, công nghệ sinh học... Ông Kim Young Hwan bày tỏ tin tưởng với sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh và những tiềm năng, lợi thế đang có, Thái Bình sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc để cùng hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

hợp tác để đầu tư về Thái Bình, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường như điện tử, pin, chip, chất bán dẫn, ô tô điện, công nghệ sinh học... Ông Kim Young Hwan bày tỏ tin tưởng với sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh và những tiềm năng, lợi thế đang có, Thái Bình sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc để cùng hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Kim Young Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk đã ký kết ý định thư về việc trao đổi hữu nghị giữa tỉnh Chungcheongbuk và tỉnh Thái Bình; Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình và Hiệp hội Doanh nhân nữ Hàn Quốc, chi nhánh tỉnh Chungcheongbuk ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi kinh tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng và bền chặt hơn nữa giữa hội doanh nhân nữ hai tỉnh.

Ảnh: THANH TÂM

TRẦN TUẤN

CHỦ ĐỘNG NẮM CHẮC TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của hai ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tin tưởng, tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 15/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của hai ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tin tưởng, tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên hai ban chỉ đạo.

phiên hà đối với nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp giúp bảo đảm ổn định đời sống người lao động, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 đúng theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

biệt là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Phát huy vai trò, hiệu quả của hai ban chỉ đạo, đặc biệt là trách nhiệm của từng thành viên; rà soát lại các quy chế, quy định, từ đó tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành thành viên trong 2 ban chỉ đạo để tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc.

ĐÀO QUYÊN

ĐẢNG ỦY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (ĐBBP) tỉnh tổ chức hội nghị phiên cuối năm ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh. Tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân giảm nghèo. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác được quan tâm thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên khu vực biên giới biển, đầu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh xác định 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng ĐBBP tỉnh vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thực hiện hiệu quả công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh.

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước hiện tại. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Lực lượng ĐBBP đóng vai trò rất quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế biển, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiếp tục khẳng định và phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc củng

TRỊNH CƯỜNG

TỔNG CỤC THUẾ...

(Tiếp theo trang 1)

thuế và kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chú trọng. Đồng thời, đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế; tập trung rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp. Số tiền thu hồi nợ thuế đạt 39.000 tỷ đồng. Việc điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, trọng tâm là hóa đơn điện tử, thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử được tập trung.

thu, phần đầu hoàn thành nhiệm vụ theo NSNN được Quốc hội tiếp tục được chú trọng. Đồng thời, đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế; tập trung rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp. Số tiền thu hồi nợ thuế đạt 39.000 tỷ đồng. Việc điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, trọng tâm là hóa đơn điện tử, thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử được tập trung.

HĐND HUYỆN TIỀN HẢI, HUYỆN ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại kỳ họp, lãnh đạo HĐND huyện Tiên Hải đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, theo trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Hải đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, theo trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn qua các thời kỳ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 13 đại biểu của tỉnh Thái Bình dự Đại hội.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, tổ chức đoàn các cấp luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục. Các phong trào hành động cách mạng: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chương trình: "Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần" được các cấp bộ đoàn triển khai với những nội dung thiết thực đã góp phần phát triển thanh niên và khẳng định vai trò của đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt kết quả toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng tình, nhất trí cao với những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Tổng Bí thư đề nghị Đại hội nghiên cứu, đề ra thêm các giải pháp để thể hiện những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh và gợi mở thêm 4 vấn đề cần được Đại hội quan tâm, thảo luận, xem xét, quyết định, đó là: Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn và các tổ chức thanh thiếu niên Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chăm lo công tác, xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các địa phương cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của các địa phương, đơn vị.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc mừng Dòng nữ tu Đaminh Thái Bình, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, một số đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

Dòng nữ tu Đaminh Thái Bình được thành lập năm 2004 thuộc Giáo phận Thái Bình với 11 cộng đoàn đang hoạt động tại 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên với gần 200 nhân sự. Công việc chủ yếu là nuôi dạy trẻ, giáo dục đức tin và văn hóa cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; dạy ca đoàn và những sinh hoạt mục vụ khác. Dòng thường xuyên tổ chức các hoạt động bác ái xã hội, mở lớp dạy nghề miễn phí, làm trung gian cấp học bổng, mở các phòng thuốc miễn phí, đồng hành cùng các bệnh nhân phong Vân Mòn (Vũ Thư).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng, gửi lời thăm hỏi, chúc các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, năm mới nhiều hồng phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tiếp tục đồng hành với địa phương tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ với người nghèo, người khó khăn..., góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

MINH HƯNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 15/12. Thế giới: Hơn 655,7 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Số ca mắc mới tăng lên gần 400 ca. Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19.